

THÔNG BÁO
Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Tham dự phiên tiếp công dân có Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, lãnh đạo UBND các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị; Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Số công dân đăng ký tiếp 31 lượt/47 người/31 vụ việc. Sau khi xem xét nội dung đăng ký của công dân, các sở, ngành và địa phương tiếp, hướng dẫn giải thích 16 lượt/24 người/15 vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Hưng kết luận 15 lượt/23 người/15 vụ việc như sau:

1. Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: Kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế để xác minh làm rõ vấn đề cấp GCNQSD đất của gia đình Bà và ông Võ Lợi tại Quyết định 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng và biên bản ngày 02/8/2016 của UBND xã Hải Quy (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lán lên phần be và móng nhà của gia đình bà Lê Thị Hạnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà).

Kết luận: Việc khiếu nại, kiến nghị của Bà đã được các cấp, các ngành rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của bà Lê Thị Hạnh đã được công nhận tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, giao Hội đồng Tư vấn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hải Lăng kiểm tra thực địa, tổ chức đối thoại giữa 2 hộ gia đình ông Võ Lợi và bà Lê Thị Hạnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

2. Ông Đặng Anh Xuân, trú tại khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Kết luận: Vụ việc đã được Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 4232/QĐ-UBND-SLĐTBXH ngày 28/7/2022 và UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết và trả lời tại các văn bản số 3531/SLĐTBXH-TTr ngày 16/12/2022; Văn bản số

6514/UBND-KGVX ngày 21/12/2022, Văn bản số 29/TTr-KTXH ngày 11/01/2023. Tuy nhiên công dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Để có cơ sở giải quyết nội dung kiến nghị của công dân, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, điều kiện được hưởng chế độ chất độc hóa học của ông Đặng Anh Xuân, trên cơ sở các giấy tờ xác nhận của các đơn vị mà Ông công tác để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xin ý kiến chỉ đạo trước ngày 20/5/2023.

3. Ông Hồ Văn Hoài, trú tại Khu vực 3, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc Cục Thống kê đã bàn giao 22 ha đất rừng cho UBND xã quản lý, diện tích còn lại giao không đúng đối tượng, UBND xã Triệu Thượng lấn chiếm lấy 2 ha và 70 sào ruộng của dân cấp cho ông Nguyễn Vọng và ông Hào để đào ao nuôi cá trái quy định pháp luật.

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng đất rừng do các đơn vị bàn giao cho UBND xã Triệu Thượng và xác minh làm rõ một số nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong tháng 6/2023.

4. Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Gia đình tôi không đồng ý về việc thu hồi quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc cấp GCNQSD đất, yêu cầu cung cấp hồ sơ thu hồi đất năm 2001 liên quan đến chủ sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Sô khi nhà nước mở rộng Quốc Lộ 1A và xác định lại mốc giới thửa đất số 268 đất của gia đình tôi liền kề với ông Trần Văn Châu về phía Bắc để có cơ sở giải quyết đất đai cho gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống.

Kết luận: Vụ việc này đã được Thanh tra tỉnh kết luận tại Văn bản số 278/KL-TTr ngày 7/4/2023. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức thực hiện theo nội dung kết luận nêu trên và giải quyết kiến nghị của công dân đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2023. Kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ không xem xét, giải quyết nội dung nêu trên nếu không có nội dung mới.

5. Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong: kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia tỉnh, rà soát, xác định nguồn gốc sử dụng đất và căn cứ pháp lý, đề xuất trực tiếp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường việc cấp GCNQSD đất cho bà Trần Thị Viên theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2023.

6. Bà Lê Thị Thanh Ka, trú tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, trình bày: Kiến nghị về việc UBND huyện Hướng Hoá không xem xét, giao đất tạo để điều kiện cho gia đình bà sản xuất, kinh doanh để sinh sống, gia đình có nguyện

vọng xin thuê 01 lô đất để kinh doanh nhưng UBND huyện gây khó khăn không giải quyết. Việc thu tiền thuế quá cao so với các hộ kinh doanh liền kề yêu cầu làm rõ nội dung này.

Kết luận: UBND tỉnh đề nghị Bà có đơn gửi đến Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa để được xem xét, giải quyết. Giao UBND huyện Hướng Hóa giải quyết theo quy định pháp luật khi công dân có đơn.

7. Ông Nguyễn Hữu Việt, trú tại thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại về việc chi trả chế độ cho người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc không đúng với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng quyền lợi của gia đình ông.

Kết luận: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các quy định của Nhà nước về ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách trợ cấp và chi trả truy lĩnh đối với trường hợp của gia đình ông Nguyễn Hữu Việt báo cáo, đề xuất tham mưu văn bản trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ, thời gian hoàn thành trước 20/5/2023.

8. Bà Hoàng Thị Tân và Hồng Thị Thủy trú tại khu phố 3, Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, trình bày: Kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đất khi nhà nước GPMB thực hiện dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ Đông Hà đến thị xã Quảng Trị như chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận: Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án tạm ứng kinh phí ngân sách từ nguồn đầu giá đất của tỉnh để chi trả, bồi thường khi nhà nước thu hồi GPMB thực hiện dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1 A cho bà Hoàng Thị Tân và bà Hồng Thị Thủy trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2023.

9. Ông Nguyễn Thanh Thương, trú tại Thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trình bày: Kiến nghị về việc UBND huyện Gio Linh không thi hành Bản án đã có hiệu lực.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/5/2023.

10. Bà Hồ Thị Xuân, trú tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc không đồng tình theo công văn số 1545/STNMT-TTr ngày 20/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cần làm rõ các vấn đề: về quyền sử dụng đất của bà Xuân được ông Hồ Sỹ An chuyển sang cho bà Xuân là đúng quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng văn bản thừa kế là sai vì 5 anh em đã xác lập đúng quy định; ngôi nhà đang còn tồn tại trên đất là nhà nước cấp cho bà Xuân để kinh doanh.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết, nội dung kiến nghị, khiếu nại theo quy định và trả lời công dân rõ tại Văn bản số 2348/UBND-NC ngày 25/5/2022. UBND tỉnh đề nghị bà Hồ Thị Xuân thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nếu việc phân chia không thỏa đáng và có sự tranh chấp thì Bà có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo luật định.

11. Bà Hoàng Thị Thới, (Đại diện cho các hộ dân) trú tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ: Kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng do thi công đường cao tốc đoạn Cam Lộ - Túy Loan.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở, ban, ngành xem xét, giải quyết, UBND huyện Cam Lộ có báo cáo số 126/BC-UBND ngày 19/4/2023; Sở Giao thông vận tải có văn bản số 722/SGTVT-KHTC ngày 19/4/2023. Tuy nhiên, công dân không đồng ý, tiếp tục kiến nghị. Để trả lời cho công dân, giao Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ rà soát, thống kê các hộ dân sống hai bên tuyến cầu vượt bị ảnh hưởng khó khăn về lâu dài, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2023.

12. Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống, nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà vẫn chưa giải quyết.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 37/TB-UBND ngày 28/02/2023 nội dung giao UBND thành phố Đông Hà giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước 20/3/2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết nội dung kiến nghị nêu trên. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đông Hà giải quyết theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/5/2023.

13. Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc thu hồi 132 m² đất để GPMB làm đường Tôn Thất Thuyết trừ vào phần diện tích đất ở của gia đình ông sau khi cấp lại giấy CNQSD đất là không đúng với hiện trạng sử dụng đất của gia đình.

Kết luận: Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 813/STNMT-QLĐĐ ngày 17/3/2023, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức cuộc họp các sở, ngành để có cơ sở đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai công nhận thêm phần diện tích đất ở theo Sổ đăng ký ruộng đất năm 1987 của ông Lê Xuân Châu theo quy định. Đề nghị Ông chờ đợi.

14. Bà Nguyễn Thị Lập, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị: trình bày:

Nội dung 1: Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt đất, bán đất, phá hủy tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Lập.

Nội dung 2: Tố cáo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Trị lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, bán đất, phá hủy tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Lập.

Kết luận:

Về nội dung 1: Giao Thanh tra tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2023.

Về nội dung 2: Giao Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2023.

15. Ông Trần Hữu Tình, trú tại 294 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Kiến nghị về việc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh không thi hành giải quyết khiếu nại lần đầu đã có hiệu lực pháp luật.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/5/2023.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận, trường hợp công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời có biện pháp tiếp công dân tại địa phương và giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung thông báo kết luận này./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự TCD;
- Công an tỉnh;
- CVP, các PCVP, CV;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban TCD các huyện, thị xã; thành phố;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở TCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BTCD_(3b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cửu